

Năm 2011 là năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước: toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đảng, chào mừng kết quả thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, kết quả bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Cùng với khí thi đua của cả nước trong năm 2011, toàn thể cán bộ, công chức và viên chức ngành tài nguyên và môi trường Khánh Hòa đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra, đặc biệt là Đảng bộ Sở kết quả toàn diện trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Cuối năm 2010, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa có 67 đảng viên sinh hoạt tại 05 Chi bộ trực thuộc. Đến nay, toàn Đảng bộ có 77 đảng viên sinh hoạt tại 06 Chi bộ, trong đó có 20 đảng viên đảng bộ, 26 đảng viên non và 19 đảng viên hiện đang sinh hoạt Đoàn thanh niên. Phần lớn đội ngũ đảng viên đều được đào tạo trình độ đại học, một số có trình độ sau đại học phù hợp với ngành nghề chuyên môn, có phẩm chất chính trị vững vàng, tuy nhiên tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, hiểu biết sâu sắc các chức vụ chức trách tại các đơn vị và các đoàn thể. Kết quả trong năm 2011 vừa qua, Đảng bộ Sở TN&MT đã thực hiện tốt các mặt công tác về chính trị - tư tưởng, xây dựng đảng, lãnh đạo xây dựng cơ quan, đoàn thể và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của toàn ngành.

Về công tác chính trị - tư tưởng

- Đảng bộ đã chú trọng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác tuyên truyền sâu rộng đến người dân, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bám sát các Nghị quyết của cấp trên để triển khai thực hiện; tiếp tục chú trọng các Chi bộ trực thuộc thuộc Hội đồng dân số 88-HD/BCĐ ngày 06/5/2010 của Ban chấp hành tỉnh ủy quy chế dân chủ ở cơ sở và Kết luận số 65-KL/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư (khóa X) tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Phát huy kết quả đạt được qua đợt tổng kết “Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng bộ tiếp tục xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện “Cuộc vận động” đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành TN&MT, qua đó không ngừng rèn luyện, phấn đấu nâng cao đạo đức, phẩm chất của mỗi cán bộ, đảng viên ý thức được trách nhiệm của mình trong việc xây dựng đất nước trong sạch, vững mạnh và ra sức phấn đấu, rèn luyện để thực hiện sứ mệnh, phát huy trí tuệ, năng lực công tác để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra giao.

Viết bởi Quynh truong Khánh Hòa

Thứ sáu, 17 Tháng 2 2012 09:20 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 21 Tháng 2 2012 15:15



[The text in this block is heavily obscured and illegible.]